

มีลูกไม่ยาก “คอนราดี เอ.อาร์.ที คลินิก” เปิดศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตรใจกลางเมือง

ไลฟ์สไตล์ การใช้ชีวิตของผู้คน และสังคมเมืองที่เปลี่ยนไป ทำให้การอยู่ร่วมกันของท่วงชายแบบสามีภรรยาโดยไม่แต่งงานกลายเป็นเรื่องปกติ และหลายคู่ก็จะแต่งงานกันแล้วแต่ก็ไม่ได้มีความต้องการมีลูก ทำให้อัตราการเกิดลดลง เด็กไม่เพิ่มขึ้น ด้วยภาวะของความไม่ยอมมีลูกของคนวัยเจริญพันธุ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อโครงสร้างประชากร และกำลังขาดวัยแรงงานในการขับเคลื่อนประเทศ ทำให้หลายประเทศพยายามส่งเสริมสนับสนุนให้คนมีลูกมากขึ้น

พญ.จริยา หล่อวัฒนศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ประจำ คอนราดี เอ.อาร์.ที คลินิก ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร กล่าวว่า ข้อมูลประชากร พบว่า ประชากรที่เกิดในประเทศไทยมีประมาณ 7 แสนคนต่อปี และเป็นสัญชาติไทย 6 แสนกว่าคน ผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ 1 คน จะคลอดบุตร ประมาณ 1.6 คน ซึ่งอัตราดังกล่าวไม่สามารถทดแทนกำลังคนวัยแรงงาน ที่ต้องทำหน้าที่ดูแลผู้สูงวัยในอนาคตได้ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จึงมีแนวทางส่งเสริมให้คนมีลูกมากขึ้น และทางคอนราดี เอ.อาร์.ที คลินิก ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร ซึ่งมีทีมแพทย์ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในด้านนี้ จึงถูกตั้งขึ้น เพื่อให้การดูแลรักษา คู่สามี-ภรรยาในวัยเจริญพันธุ์ที่ไม่สามารถมีบุตรเองตามธรรมชาติหรือมีปัญหาภาวะมีบุตรยาก คู่สมรสที่มีโรคทางพันธุกรรมและต้องการลดโอกาสถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ไปสู่ลูก

“จุดเด่นของคลินิก คือการนำแนวคิดการดูแลผู้รับบริการที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (patient-centric care) โดยจะมีทีมแพทย์ทีมเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ คู่สมรสสามารถเข้ามาขอคำปรึกษาได้รับประสบการณ์เชิงบวก รู้ถึงปัญหาตามที่คุณสมรสต้องการ เสนอทางเลือกที่เหมาะสมแก่ผู้รับบริการว่าสามารถดำเนินการวิธีใดบ้าง เพราะแต่ละทางเลือกมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน แพทย์และผู้รับบริการต้องร่วมกันเลือกวิธีการที่เหมาะสมไม่เหมือนในอดีตที่เมื่อคู่สมรสเข้ามาพบแพทย์ แพทย์จะเป็นคนแนะนำให้ใช้บริการในรูปแบบต่างๆ แต่ทางศูนย์จะมุ่งเน้นให้ข้อมูลกับผู้รับบริการ ตอบทุกข้อซักถามเกี่ยวกับภาวะมีบุตรยาก เรียกได้ว่าผู้รับบริการสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริการ การตัดสินใจทุกขั้นตอน เป็นการดูแลคนในครอบครัวเดียวกัน” พญ.จริยา กล่าว



คลินิก คอนราดี เอ.อาร์.ที คลินิก ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร ไม่ได้ดูแลเฉพาะผู้รับบริการเท่านั้น แต่จะดูแลไปถึงบริบทรอบข้าง อาทิ ญาติพี่น้อง ค่าใช้จ่าย เนื่องจากคู่สมรสหรือผู้รับบริการแต่ละรายมีความต้องการแตกต่างกัน การให้คำแนะนำวิธีต่างๆ ต้องเป็นไปตามความเหมาะสมแต่ละคู่สมรส แต่ละครอบครัวด้วย

พญ.จริยา กล่าวต่อไปว่า สำหรับเทคโนโลยีช่วยในการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์นั้น ทางคลินิก จะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด โดยจะมีโปรแกรมเตรียมความพร้อมสำหรับคู่สมรสที่ต้องการมีบุตรในวิธีการต่างๆ ให้คู่สมรสได้เลือกหลังได้คำปรึกษาและตรวจวินิจฉัยจากทีมแพทย์ อาทิ การเก็บไข่ การช่วยปฏิสนธิในอกร่างกายหรือเด็กหลอดแก้ว การทำอิกซี่ และการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน การตรวจคัดกรองและวินิจฉัยความผิดปกติทางพันธุกรรมระยะก่อนฝังตัว การย้ายตัวอ่อนกลับสู่โพรงมดลูก และการแช่แข็ง

“ทุกคลินิกต่างมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการให้การบริการดูแลคู่สมรสวัยเจริญพันธุ์ที่มีบุตรยาก และคู่สมรสที่โรคทางพันธุกรรมที่ไม่ต้องการถ่ายทอดไปยังลูกอยู่แล้ว ซึ่งเทคโนโลยีมีลักษณะไม่แตกต่างกัน ผู้รับบริการต้องเลือกคลินิกในการดูแลตนเอง โดยเริ่มจากการเข้าไปหารือ ขอคำแนะนำ พูดคุยกับทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ รวมถึงตรวจสอบข้อมูลว่าได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วหรือไม่ อีกทั้งต้องศึกษาถึงขั้นตอนการรักษาพยาบาล สภาพแวดล้อมของคลินิก และต้องเลือกคลินิกที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อให้ได้รับการสิ่งที่ดีที่สุดแก่ครอบครัวของตนเอง” พญ.จริยา กล่าว

คู่สามี-ภรรยา จะได้รับการดูแลรักษาที่คลินิกจากทีมแพทย์ บุคลากรที่ดี ภายใต้สภาพแวดล้อมสะอาดสงบและมีความเป็นส่วนตัวมากที่สุด โดยบริเวณภายในคลินิกได้มีการออกแบบด้วยความใส่ใจเป็นพิเศษเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้ผู้เข้ารับบริการ และเหมาะสมกับการใช้งานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ซึ่งประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน ห้องผ่าตัด ห้องตรวจวินิจฉัย ห้องให้คำปรึกษา ห้องประชุม ห้องสัมมนาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ และห้องเด็กเล่น

“อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันภาวะการมีบุตรยากทั้งในไทยและต่างชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไม่ได้แตกต่างกัน คอนราดี เอ.อาร์.ที คลินิก ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร จึงมีเป้าหมายในการให้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างครบวงจร”

พญ.จริยา กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้หลายประเทศทั่วโลกมีนโยบายแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชนในประเทศมีลูกเพิ่มมากขึ้น เช่น ประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรจำนวนมาก แต่รัฐบาลจีนมีนโยบายของการมีลูกคนที่ 2 หรือประเทศออสเตรเลีย อินเดีย ประเทศเพื่อนบ้านต่างๆ มีคู่สมรสที่มีบุตรยากต้องการใช้บริการ ดังนั้น กลุ่มเป้าหมายของคลินิก ขยายรองรับชาวต่างชาติที่คาดว่าจะเข้ามาใช้บริการศูนย์เพื่อการมีบุตรมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะเดียวกัน ประเทศไทยเป็นประเทศที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจ มาท่องเที่ยว มาทำธุรกิจ และรัฐบาลเองมีนโยบายส่งเสริมให้เป็น Medical tourism หรือการท่องเที่ยวสุขภาพ มีการรักษาพยาบาลต่างๆ ได้มาตรฐาน ค่าใช้จ่ายในการมาอาศัย หรือท่องเที่ยวไม่แพง ปัจจัยเหล่านี้ จะเอื้อให้ชาวต่างชาติเลือกใช้บริการทางแพทย์ในรูปแบบต่างๆ

“คอนราดี เอ.อาร์.ที คลินิกศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร จึงมีเป้าหมายในการให้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างครบวงจรโดยจะดูแลตั้งแต่เริ่มให้คำปรึกษาจนถึงกระทั่งคลอด และพยายามติดตามให้คำแนะนำไปตลอดจนเด็ก ๆ อายุ 1 ขวบ มีบริการล่าม เพื่อช่วยในการสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้รับบริการต่างชาติโดยรูปแบบการให้บริการทั้งหมด เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และต้องการให้คลินิกดูแลผู้รับบริการไปตลอดจนถึงคลอด” พญ.จริยา กล่าว

พญ.จริยา กล่าวทิ้งท้ายว่า ภาวะการมีบุตรยาก นอกจากเกิดจากพันธุกรรมแล้ว การใช้ชีวิตของผู้คน ก็เป็นส่วนสำคัญ ซึ่งขณะนี้ คนส่วนหนึ่งไม่ยอมมีลูก หรือพออายุมากขึ้นแล้วจึงอยากมีลูก แต่คุณภาพของไข่ันลดลง หรืออสุจิของผู้ชายที่ด้อยคุณภาพ ดังนั้น ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร จึงมีความจำเป็นสำหรับคู่สมรสที่ต้องการมีบุตรอย่างมาก การมาพบแพทย์เพื่อขอคำปรึกษาเป็นวิธีการที่ดี ซึ่งคลินิกหวังว่าจะมีโอกาสได้ดูแลผู้รับบริการหรือคู่สมรสที่ต้องการมีบุตรที่แข็งแรงได้ประสบความสำเร็จ และตรงกับความต้องการ



โดยการเข้ามา
ขอคำปรึกษา
ไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้น

หากคู่สมรสใดประสงค์มีบุตร สามารถติดต่อขอคำแนะนำและคำปรึกษาได้ที่
คอนราดี เอ.อาร์.ที.คลินิก ชั้น 3 อาคารเคียนทงวนเฮ้าส์ 3 กรุงเทพฯ
โทร. 02-494-8320, อีเมล service@conrady.co.th
หรือแชทผ่านแอปพลิเคชัน WeChat และ Line เพียงแอดไอดี conrady_art_clinic
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม www.conrady.co.th